



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 8 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15185

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 30.63 Ad Value: 33,693

PRValue (x3): 101,079

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดีเอสไอสอบสวน20รายคดี'บิลลี่' สำนักวนป.ป.ท.ยันไม่เคยถูกปล่อยตัว

ดีเอสไอสอบสวน20รายคดี'บิลลี่' สำนักวนป.ป.ท.ยันไม่เคยถูกปล่อยตัว

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีฆาตกรรม นายพอลละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ว่า ดีเอสไอได้รับสำนวนการสอบสวนกรณีนายชัชวาทน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับพวกกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่เปรียบเทียบปรับและไม่นำตัวนายบิลลี่ ซึ่งกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ พร้อมของกลางน้ำผึ้งป่าให้ตำรวจ สภ.แก่งกระจานดำเนินคดี ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ส่งไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และป.ป.ช.ได้ส่งมาให้ดีเอสไอแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนตรวจดูสำนวนอย่างละเอียดแล้วในช่วง 5-6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสำนวนการสอบสวนของป.ป.ท.ค่อนข้างละเอียดและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมากพอสมควร ในส่วนนี้ดีเอสไอจะนำไปประกอบกับสำนวนเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนต่อไป

พ.ต.ท.กรวัชรกล่าวว่า ทั้งนี้ ดีเอสไอจะต้องเรียกสอบปากคำพยานเพิ่มอีก 20 ปาก จำนวนนี้บางรายเคยมีการสอบปากคำไปแล้ว และบางรายยังไม่เข้าให้ปากคำ และยังคงมีการติดตามส่วนที่เหลือมาสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งพยานในจำนวน 20 ปากนี้ไม่ได้รวมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 5 คนที่เกี่ยวข้องในคดี สำหรับคดีนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 80 % แล้ว

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงการสืบสวนหาเส้นทางในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีฆาตกรรมนายพอลละจี ในวันที่ 11 ตุลาคม นี้ว่า จำเป็นต้องพิสูจน์ทราบเส้นทางเข้าออกทุกจุดภายในอุทยานฯ แก่งกระจาน เพื่อนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำให้การของพยานว่าในแต่ละจุดเกิดเหตุภายในช่วงเวลาต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงในคำให้การหรือไม่ เนื่องจากข้อเท็จจริงในทุกจุดจะถูกหยิบมาเป็นประเด็นต่อสู้ในทางคดีได้ทั้งหมด

แหล่งข่าวจากดีเอสไอ กล่าวว่า สำหรับพยาน 20 ปากที่พนักงานสอบสวนกำหนดเรียกสอบปากเพิ่มเติม เป็นพยานในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ แพทย์นิติเวช และพนักงานสอบสวนชุดต่างๆ ที่ต้องให้การยืนยันในสำนวนก่อนขึ้นเป็นพยานในชั้นศาล รวมถึง พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กับพวกกระทำความผิดฐานทุจริต หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่เปรียบเทียบปรับและไม่นำตัวนายบิลลี่ ซึ่งกระทำความผิดฐานลักลอบเก็บน้ำผึ้งป่า ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน

“ผลสอบของ ป.ป.ท.ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีการปล่อยตัวนายบิลลี่ และมีแนวโน้มที่ป.ป.ท.จะชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงให้ลงโทษไล่ออกกลุ่มเจ้าหน้าที่อุทยานฯ แก่งกระจาน” แหล่งข่าวกล่าว